



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## รมช.ศึกษาห่วงนศ.ไทยเลียนแบบสหรัฐสั่งม.เข้มความปลอดภัย

19 เมษายน 2550 14:17 น.

รมช.ศึกษา ห่วงนักศึกษาไทยเลียนแบบนักศึกษาสหรัฐ มียิ่งนักศึกษากว่า 30 คน ให้มหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้น ระบุระบบให้คำปรึกษาในมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ผลทางปฏิบัติ ด้านอธิการบดี มศว เสนอฟื้นฟูระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิดและเข้าหานิสิตนักศึกษามากขึ้น เช่น ชิวโมงโฮมรูม ซีจิตเด็กไทยไม่เข้มแข็ง มักเลียนแบบทั้งด้านบวกและลบ

รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เป็นห่วงเรื่องการเลียนแบบเหตุการณ์ที่นักศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาเสียชีวิตกว่า 30 คน รวมถึงช่วงระยะนี้ข่าวการฆ่าตัวตายด้วยเรื่องความรักของนักศึกษาหรือครอบครัวค่อนข้างถี่ ซึ่งเท่าที่เคยหารือกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ถึงการรักษาความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ยังไม่ค่อยเข้มงวดการเข้า-ออก และเหตุการณ์เหล่านี้มีโอกาสเกิดได้ทุกแห่ง โดยมีสาเหตุจากความเครียดมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความหึงหวงและความรัก จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสนใจความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยจะมีหนังสือเวียนไปถึงต่อไป

รศ.ดร.วราภรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จากสถิติในประเทศไทย ผู้ที่มีปัญหาทางจิตมีประมาณร้อยละ 3 ของประชากร ดังนั้น หากผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวน 10,000 คน จะมีผู้ที่มีปัญหาทางจิตประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นจำนวนพอสมควร ทางมหาวิทยาลัยต้องมีบริการจิตแพทย์คอยแนะนำให้กับนิสิตนักศึกษา แต่ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยมีผลทางปฏิบัติ เพราะหากใครเข้าไปคุยกับจิตแพทย์ จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนมีปัญหารอคิด ทั้งที่เป็นเรื่องของสภาพจิตธรรมดาเท่านั้น

ด้าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในสหรัฐดังกล่าว มีการหารือกันในมหาวิทยาลัยอยู่เหมือนกัน เพราะเด็กไทยโดยรวมขณะนี้จิตใจไม่ค่อยเข้มแข็ง มักจะเลียนแบบทั้งในเชิงบวกและลบ ดังนั้น ในระบบอุดมศึกษาควรต้องฟื้นฟูระบบเก่า ๆ ที่เคยได้ผลในด้านของความใกล้ชิดของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ เช่น มีชิวโมงโฮมรูม ที่ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยกับนิสิตนักศึกษา ซึ่งต้องมีระบบทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องเข้าไปหาเด็ก เพราะแม้ในมหาวิทยาลัยบางแห่งจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาหรือแนะแนวกับนิสิตนักศึกษาที่มีปัญหาต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงไม่ค่อยได้ใช้บริการ ส่วนเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ยอมรับว่ามีขึ้นเพื่อป้องกันเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น.